

Bảo đảm dạy học trực tiếp an toàn, linh hoạt

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, ngành giáo dục đã thực hiện linh hoạt các giải pháp tổ chức dạy học, bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục. Căn cứ tình hình thực tế địa phương, các cơ sở giáo dục tận dụng tối đa thời gian vàng để học sinh được đến trường học trực tiếp.



Giáo viên Trường THCS Hoa Hồng Bạch (Đông Hưng) kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Những ngày vừa qua, lớp 12A5, Trường THPT Tây Thụy Anh chỉ có gần 40 học sinh đi học bởi lớp có 4 học sinh là F0 và 3 học sinh là F1 phải cách ly tại nhà. Để bảo đảm kiến thức cho các em trong những tháng cuối ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, cô giáo Vũ Thị Thương, giáo viên môn Toán và nhiều giáo viên khác trong Trường đã kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến. Cô giáo Vũ Thị Thương chia sẻ: Đây là năm thứ ba chúng tôi áp dụng dạy học trực tuyến nên khi thực hiện kết hợp 2 hình thức dạy học trên, chúng tôi không còn ngỡ. Điều quan trọng nhất chính là cung cấp kiến thức đồng đều cho những em đi học trực tiếp và cả những em nghỉ học ở nhà. Thấy giáo Quách Đình Lương,

hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau 2 tuần đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán đã xuất hiện rất nhiều học sinh là F0 ở 39 lớp, trong đó có những lớp có đến 4 - 5 học sinh là F0. Vì vậy, nhà trường quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường 3 ngày, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Sau khi lượng học sinh là F0, F1 giảm, nhà trường cho các em đến trường học trực tiếp từ ngày 3/3. Chúng tôi kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến cho học sinh ở nhà. Chúng tôi đã xây dựng việc dạy học và thực hiện theo 4 phương án. Đối với giáo viên là F0, nếu các thầy cô có sức khỏe tốt thì sẽ dạy tại nhà theo thời khóa biểu. Còn khi cả lớp vắng thì giáo viên sẽ dạy trực tuyến tại lớp cho tất cả học sinh. Nếu giáo viên vắng thì chúng tôi sẽ điều động

giáo viên không bị ốm vào dạy thay. Và trường học suốt cùng là cả giáo viên và học sinh mắc Covid-19, chúng tôi sẽ tổ chức cho giáo viên và học sinh học trực tuyến tại nhà. Tiến độ giảng dạy của nhà trường đến thời điểm này đúng với kế hoạch năm học đã xây dựng.

Trường THCS Hoa Hồng Bạch (Đông Hưng) có hơn 800 học sinh. Thời gian cao điểm giữa tháng 2/2022, số lượng học sinh mắc Covid-19 của trường khá cao khiến tỷ lệ học sinh đến lớp giảm sâu. Có lớp chỉ có 6 - 7 học sinh đi học. Tuy nhiên, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường vẫn cố gắng, nỗ lực duy trì dạy học trực tiếp cho học sinh. Thấy giáo Trịnh Thế Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để tổ chức dạy học trực tiếp đó là sự cố gắng rất

lớn của cả thầy và trò cùng các bậc phụ huynh trong suốt thời gian vừa qua. Về tổ chức các hoạt động dạy và học, nhà trường thực hiện dạy học theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các thầy cô giáo là F1 sẽ dạy ở nhà, học sinh học trên lớp và bố trí giáo viên quản lý lớp. Đối với thầy cô giáo là F0, nhà trường tạm dừng chương trình của các thầy cô và tổ chức dạy bù cho học sinh khi các thầy cô trở lại trường. Theo dự báo, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, động viên phụ huynh và học sinh nên có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất và thực hiện theo hướng dẫn nếu

mắc Covid-19. Chúng tôi sẽ thực hiện việc dạy học và bổ sung kiến thức cho các em phải tạm dừng đến trường để các em không bị bỏ lỡ khi đi học trở lại.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 13/3 tỷ lệ số học sinh đi học trực tiếp đạt trên 66%, cao nhất là các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các trường phải xác định tư tưởng đây là năm học đặc biệt khó khăn, vừa dạy học vừa chống dịch. Vì thế, lãnh đạo, giáo viên phải bám trường, bám lớp; thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo để chủ động triển khai nhiệm vụ kịp; hàng ngày cập nhật tình hình vào sổ tay an toàn Covid-19; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Bên cạnh đó, các trường cũng cần tranh thủ, tận dụng thời gian vàng khi dạy học trực tiếp để củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh, trong đó trọng tâm là ôn tập kiến thức khi học trực tuyến; tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các em những kỹ năng cơ bản, các phương pháp học tập hiệu quả, nhất là những em cuối cấp.

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đang là quyết tâm chung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Giáo dục hình thành Covid-19 diễn biến phức tạp, những nỗ lực của ngành nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm trường học an toàn, học sinh khỏe mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

ĐẶNG ANH

Bộ Y tế nói rõ F0 không được ra khỏi nhà

(suckhoedoisong.vn) Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19".

Tại mục 5.4 về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm có nêu rõ người mắc Covid-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người mắc Covid-19 thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm như sau: "**Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác**" - đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý của Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19. Tuy nhiên nội dung này gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Trước việc dư luận quan tâm đến vấn đề này, tối ngày 14/3, Tổ biên tập hướng dẫn đã điều chỉnh lại một số điểm tại Quyết định số 604/QĐ-BYT cho rõ, tránh hiểu nhầm:

Theo đó, nội dung trên được nói rõ, cụ thể là: "**Người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà**".



Cán bộ y tế hướng dẫn F0 điều trị tại nhà.

Ảnh minh họa

Hướng dẫn mới nhất này của Bộ Y tế thay thế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: số 261 ngày 31/01/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà và số 528 ngày 03/03/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19.

Hướng dẫn mới nhất này quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm đối với F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 như: Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0; Nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch (thủ bông, giấy, bia...) tại khu vực này.

Rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn, tay nắm cửa, các thiết bị cầm tay, bồn cầu, bồn rửa... hàng ngày và khi đầy bồn; Phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định.

Về chế độ ăn uống, sinh hoạt: Uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước; tăng cường dinh dưỡng: ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả... Không bỏ bữa. Người bệnh ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh.

Nên nghỉ ngơi. Đối với người lớn nên vận động thể lực nhẹ (phù hợp với tình trạng sức khỏe), tập thể dục ít nhất 15 phút mỗi ngày, suy nghĩ tích cực và duy trì tâm lý thoải mái.

Tổ biên tập cũng đã sửa lại mục 5.1.3 tại Quyết định số 604 "Người lớn (trên 16 tuổi)" là "Người trên 16 tuổi".

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN KIẾN XƯƠNG VÀO MÙA HUẤN LUYỆN

Trước khi bước vào mùa huấn luyện năm 2022, Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn ở Kiến Xương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm công tác huấn luyện năm nay đạt kết quả cao nhất.



Mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2022 của lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua và quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Thường tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", lực lượng dự bị động viên "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả". Lấy huấn luyện, rèn luyện chỉ huy là trọng tâm, huấn luyện thực hành là chính, kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị

và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Mọi nhiệm vụ huấn luyện đều được triển khai bài bản, cụ thể; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện công tác dân vận, thực hiện chính sách xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức kiểm tra, hội thi, hội thao toàn diện hoặc những nội dung chuyên ngành thiết thực cho các đối tượng theo quy định.

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn song để nâng cao chất lượng công tác huấn

luyện, Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị như: làm mới các mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, tổ chức thực luyện giáo án, thông qua giáo án trước khi huấn luyện, kịp thời bổ sung những nội dung mới, những nội dung sửa đổi so với năm trước. Căn cứ kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch phân công cho các bộ phận và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, thông qua và phê duyệt giáo án đúng quy định. Xây dựng tiến trình biểu huấn luyện theo đúng hướng dẫn của cấp trên,

tiến hành sơn, sửa các loại bia, bảng, vật chất huấn luyện bảo đảm số lượng, chất lượng cho huấn luyện các nội dung. Tu sửa, làm mới 72 các loại biển, bảng xây dựng chính quy theo đúng hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu và Bộ CHQS tỉnh. Ngoài ra còn có 3 sáng kiến mô hình học cụ, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập theo quy định. Các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đầu tư làm mới trên 100 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và huy động quân số sửa chữa thao trường huấn luyện theo hướng dẫn và quy định của cấp trên. Ông Trần Ngọc Triển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Tân cho biết: Xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bãi tập giúp Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện theo mục xã đúng kế hoạch. Bắt đầu từ ngày 14/3, 18 đồng chí sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung cơ bản pháp luật về DQTV; điều lệnh đội ngũ DQTV, võ thuật, tháo lắp súng, kỹ thuật bắn súng..., qua đó không chỉ giúp các đồng chí được trang bị về kiến thức quốc phòng, quân sự địa phương mà bản thân còn được rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tâm lý sẵn sàng chiến đấu khi cần.

Từ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, với tinh thần và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương sẽ đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn giành nhiều kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện năm nay. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật quân sự, mỗi chiến sĩ xứng đáng là một hạt nhân xung kích đi đầu trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

THU THỤY

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Đình Liệu, xã An Ninh (Tiền Hải) chia sẻ: Đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải khám bệnh, tôi được các y bác sĩ nhiệt tình hướng dẫn làm các thủ tục hành chính nhanh gọn. Các khoa khám bệnh được phân chia khu vực rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm, tạo thuận lợi cho người bệnh, kể cả khi lần đầu đến khám. Người bệnh không phải chờ

lâu và cảm thấy khá hài lòng với quy trình thực hiện khám chữa bệnh tại Bệnh viện như hiện nay. Bác sĩ Nguyễn Văn Diệu, Khoa Tai, mũi, họng, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cho biết: Bệnh viện tích cực đầu tư các trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao, trong đó Khoa Tai, mũi, họng đã được đầu tư máy nội soi, các dụng cụ vi phẫu, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, nâng cao chuyên môn. Hiện nay Khoa Tai, mũi, họng đã triển khai các kỹ thuật mới như cắt amidan gây mê, phẫu thuật nội soi và màng nhĩ.

Bác sĩ Trần Văn Bội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cho biết: Bệnh viện đã có 27 khoa, phòng, trong đó 6 phòng chức năng, 16 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng.

Bệnh viện đã duy trì và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị như: mổ nội soi ổ bụng, nội soi sỏi tiết niệu, sản khoa, chạy thận nhân tạo, mổ phaco, mổ kết hợp xương các loại, giải phẫu bệnh. Đồng thời, Bệnh viện cũng đổi mới phong cách, tính độ phục vụ của cán bộ, y bác sĩ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện tốt quy trình khám chữa bệnh hợp lý. Hàng năm Bệnh viện phát động phong trào tự nghiên cứu, rèn luyện nâng cao ý đức; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Đồng thời, Bệnh viện đã cử nhiều lượt bác sĩ đi học siêu âm nâng cao, phẫu thuật nội soi, cấp cứu nội khoa tại các bệnh viện

trung ương. Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, Bệnh viện quan tâm đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều kỹ thuật khó được các y bác sĩ thực hiện thành công như mổ nội soi ổ bụng, chạy thận nhân tạo, mổ phaco, mổ kết hợp xương các loại, nội soi tiết niệu, đặc biệt phẫu thuật thay khớp háng. Số lượng phẫu thuật, thủ thuật cao nhất trong các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh. Nhằm định hướng điều trị phù hợp với các ca bệnh khó và nâng cao trình độ chuyên môn trực tiếp cho các y bác sĩ, Bệnh viện thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện. Song song với khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải tăng cường các giải pháp kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện; trong đó, chú trọng công tác kiểm soát, kiểm tra, khám sàng lọc người ra, vào, phân luồng, cách ly người nghi mắc Covid-19, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải tiếp tục triển khai mở rộng khu phòng khám, xây dựng nhà ngoại sản gây mê, cấp cứu, bảo đảm đạt được các tiêu chí Bộ Y tế đề ra, phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 đạt bệnh viện khu vực phục vụ cho toàn bộ khu vực phía Đông tỉnh Thái Bình.

MANH THẮNG



Các trang thiết bị hiện đại được đầu tư tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải.